



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างปฏิบัติภารกิจหลักในการรับนโยบาย แผน และโครงการของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง และกรม มาปฏิบัติให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และประชาชน มีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ป้องกัน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีความยึดมั่นที่จะรับผิดชอบต่อประชาชน สังคม และผู้มีส่วนได้ สอนเสีย พร้อมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง จึงเห็นสมควรให้มีการจัดทำนโยบาย การกำกับดูแลองค์การที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร ส่วนตำบลแช่ช้าง มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สนับสนุนให้มีการป้องกัน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็น การเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจ และศรัทธาจาก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียตลอดไป

นโยบายการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างฉบับนี้ ได้รวบรวมหลักการ นโยบาย การปฏิบัติราชการ และแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานการทำงาน ความประพฤติที่ดีบนพื้นฐาน ธรรมาภิบาลของข้าราชการ พนักงานจ้างทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างตามความคาดหวังของ สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับบริการ ประชาชน และผู้มีส่วน ได้เสีย โดยบุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างสามารถนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ ดีฉบับนี้ไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงานและจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ใน นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างจะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแล องค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสม และทันสมัยอยู่ เสมอ อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะและสัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างและบุคลากรของ สำนักงาน จึงขอให้ทุกคนได้ลงชื่อในหนังสือรับทราบ พร้อมทั้งยอมรับหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเสน่ห์ สุภาชิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง